

๓ มาตรการช่วยเหลือสมาชิก ช่วงวิกฤติ COVID - 19

ก้าวสู่เดือน พ.ค.๖๓ ทุกวันนี้เรายังคงพูดถึงวิกฤติการณ์โควิด - ๑๙ กันอยู่ ถึงตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะเริ่มผ่อนคลายขึ้น แต่ผลกระทบก็ยังคงมีให้เห็น บางคนได้รับผลกระทบทางด้านร่างกาย บางคนได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ หรือบางคนอาจได้รับผลกระทบทั้งสองด้าน แต่ที่แน่นอน คือ กระทบไปถึงเงินในกระเป๋าที่มีและที่เคยมีด้วย อุปสรรคป้องกันโรคที่เพิ่มขึ้นทำให้เงินในกระเป๋าน้อยลงไป รายได้หลักหรือรายได้เสริมที่เคยมีก็หายไปหรือลดลง ใครปรับตัวได้ก็เปลี่ยนช่องทางทำมาหากินกันไป แต่ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็รอรับความช่วยเหลือจากคนอื่น ทำให้เห็นว่าการงานอาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเลือกให้ดีเพื่ออนาคต บางอาชีพที่มั่งคั่งและมั่นคง บางอาชีพมั่งคั่งแต่ไม่มั่นคง และบางอาชีพไม่มั่งคั่งแต่มั่นคง

นอกจากสมาชิก สอ.นย.จะได้รับผลกระทบแล้ว สอ.นย.ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ผลกระทบทางตรง คือ นำเงินไปฝากหรือลงทุนที่ไหนก็ได้ผลตอบแทนลดลง ต้องปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก ทำให้รายได้ลดลง ผลกระทบทางอ้อม คือ สมาชิกบางส่วนอาจประสบปัญหาการเงินรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่ สอ.นย.ได้ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ สมาชิก สอ.นย.ทั้งผู้กู้เงินและผู้ฝากเงินทุกคนได้รับผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้ สอ.นย.ต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนให้ช่วยกันก้าวข้ามผ่านมันไปได้ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกเบื้องต้น จึงกำหนดแนวทางออกเป็น ๒ แนวทาง ๓ มาตรการ คือ

แนวทางที่ ๑ การลดภาระค่าใช้จ่าย

มาตรการที่ ๑ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สอ.นย.ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๑.๐๐ ต่อปี เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๓ ที่ผ่านมา เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกมีเงินเหลือใช้รายเดือนเพิ่มขึ้น เดือนละประมาณ ๘๓๓ บาท หรือประมาณปีละ ๙,๙๙๖ บาท จากจำนวนเงินกู้ ๑ ล้านบาท แต่เนื่องจากการชำระหนี้ของสหกรณ์มี ๒ แบบ สมาชิกจึงได้รับประโยชน์แตกต่างกัน ดังนี้

- สมาชิกที่ชำระหนี้แบบคงต้น เป็นการชำระหนี้แบบเงินต้นคงที่ หรือจ่ายชำระหนี้รายเดือนไม่เท่ากัน สมาชิกกลุ่มนี้จะมีสภาพคล่องรายเดือนเพิ่มขึ้น เพราะจ่ายดอกเบี้ยให้สหกรณ์น้อยลง อายุสัญญาเงินกู้ยังคงเหลือเท่าเดิม

- สมาชิกที่ชำระหนี้แบบคงยอด เป็นการชำระหนี้แบบเงินงวดคงที่ หรือจ่ายชำระหนี้เท่ากันทุกเดือน อายุสัญญาเงินกู้ก็จะสั้นลง หรือหนี้ของสมาชิกจะหมดเร็วขึ้น สำหรับสมาชิกกลุ่มนี้ถ้าต้องการลดภาระการชำระหนี้รายเดือนลงระยะยาว สามารถติดต่อทำสัญญาเงินใหม่ ในวงเงินกู้ที่เหลือ แล้วขยายวงลดการชำระหนี้ออกไปให้ยอดเงินชำระหนี้รายเดือนลดลงได้

มาตรการที่ ๒ การขอผ่อนผันชำระหนี้ เฉพาะการลดดอกเบี้ยอาจยังไม่เพียงพอต่อสมาชิกบางส่วน สมาชิกสามารถขอผ่อนผันชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งสมาชิกสามารถขอผ่อนผันชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญได้สูงสุดไม่เกิน ๖ เดือน (ส่งชำระเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้) คณะกรรมการดำเนินกาจะพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นตามความเหมาะสม สิ่งสำคัญของการขอผ่อนผันชำระหนี้ คือ ผู้ค้ำประกันต้องรับทราบและยินยอมให้ขอผ่อนผันการชำระหนี้ด้วย เพราะการขอผ่อนผันนั้นเป็นการยืดอายุหนี้ให้เพิ่มขึ้น เช่น เดิมทำสัญญาไว้ ๑๕๐ งวด ถ้าสมาชิกขอผ่อนผันจำนวน ๖ งวด อายุสัญญาก็จะขยายไปเป็น ๑๕๖ งวด ภาระการค้ำประกัน ก็จะขยายตามไปด้วย และเนื่องจากสมาชิกต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ สอ.นย.เพิ่มมากขึ้น จึงขอให้เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น ถ้าสมาชิกยังมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ขอให้ชำระหนี้ตามปกติเพื่อหนี้สินจะได้หมดเร็วขึ้น

ข้อดี สมาชิกจะมีเงินเหลือใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการผ่อนผันต้นเงินกู้สามัญ

ข้อเสีย สมาชิกจะมีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มตามระยะเวลาที่ผ่อนผันชำระหนี้
เหมาะกับ สมาชิกที่ได้รับผลกระทบชั่วคราวหรือระยะสั้น และต้องการจำนวนเงิน

เล็กน้อย

แนวทางที่ ๒ การเพิ่มทุนหมุนเวียน

มาตรการที่ ๓ การให้กู้เงินสามัญส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ผลกระทบโควิด - ๑๙) ถ้าการลดค่าใช้จ่ายยังไม่เพียงพอที่จะทำให้สมาชิกก้าวต่อไปได้ สำหรับสมาชิกที่ต้องใช้เงินหมุนเวียนจำนวนมาก หรือได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้เป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า ๖ เดือน ไม่ว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ หรือครอบครัว ผลិតภัณฑ์เงินกู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบโควิด - ๑๙ จะช่วยเติมเต็มลดปัญหานี้ลงได้ โดย สอ.นย.ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท สามารถชำระได้สูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ งวด การชำระหนี้เป็นแบบคงยอดหรือจ่ายเงินงวดเท่ากันทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๖๕ ต่อปี ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้สามัญปกติ สมาชิกต้องชำระหนี้ให้กับสหกรณ์เพียงงวดละ ๑,๘๖๒ บาท จากเงินกู้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาชำระหนี้ ๑๕๐ งวด ถ้าสมาชิกสนใจสามารถติดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป จนถึง ๓๐ ก.ย.๖๓

ข้อดี สมาชิกจะมีเงินไปใช้ในครอบครัว หรือใช้หมุนเวียนในธุรกิจ

ข้อเสีย สมาชิกจะมีภาระหนี้กับ สอ.นย.เพิ่มขึ้น

เหมาะกับ สมาชิกที่ได้รับผลกระทบระยะยาว หรือสมาชิกต้องการใช้เงินจำนวนมาก

แนวทางการช่วยเหลือและมาตรการที่กำหนดนั้น เป็นเพียงบางส่วนที่ สอ.นย.เลือกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ซึ่งในส่วนของมาตรการที่ ๑ สอ.นย.ได้ดำเนินการให้สมาชิกในทันที แต่สำหรับมาตรการที่ ๒ และมาตรการที่ ๓ นั้น สมาชิกต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความจำเป็นของตนเอง เพราะแต่ละคนได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน แต่ถ้าสมาชิกตัดสินใจไม่ถูกหรือไม่มั่นใจว่าจะเลือกใช้มาตรการใด หรือมาตรการที่ สอ.นย.กำหนดให้เลือกใช้นั้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกได้ สามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย. และถึงแม้จะพ้นจากวิกฤติโควิด - ๑๙ แล้ว หากสมาชิกยังมีปัญหาทางการเงิน เงินไม่พอใช้ ชำระหนี้ไม่ไหว สงสัยข้อมูล ต้องการสอบถาม อยากปรึกษา อยากได้คำแนะนำ ไม่ต้องกังวล สอ.นย.ยินดีให้คำปรึกษา จะเดินทางมาสอบถามด้วยตนเอง หรือจะติดต่อเข้ามาสอบถาม สอ.นย.พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ พร้อมทั้งจะให้คำแนะนำอยู่เสมอ เรามาช่วยกันก้าวข้ามผ่านปัญหาทางการเงินไปด้วยกัน เราต้องเอาชนะปัญหาทางการเงินให้ได้ ความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินต้องเป็นของเรา เพราะเราคือ สอ.นย.



กระดานข่าว สอ.นย.

๑. สอ.นย.เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ผลกระทบจากโควิด - ๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๓
๒. สอ.นย.รับฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ต่อบัญชีต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๓ เป็นต้นไป
๓. สอ.นย.เปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชำระค่าสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับสมาชิก ที่ต้องการกู้เงินสามัญและใช้เป็นหลักประกันเสริม
๔. สอ.นย.ให้บริการกู้เงินไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก (รับเงินเร็วกว่า)
๕. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ ๓.๐๐ ต่อปี
๖. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ร้อยละ ๖.๑๕ ต่อปี เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๔.๖๕ ต่อปี

สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่.....

เว็บไซต์ : <http://www.thaimarinecoop.com>

Line ID : @chh4689l หรือ



เฟสบุ๊ก : <https://www.facebook.com/marinecoop/>

อีเมล : thaimarinecoop@gmail.com

โทรศัพท์ : ๐ - ๓๘๓๐ - ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ - ๘ โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒

มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๕ จุฬารการ ๐๘ - ๖๓๖๗ - ๑๑๙๑

การเงิน ๐๖ - ๑๖๑๗ - ๖๙๘๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ - ๓๓๓๙ - ๑๑๐๐

ที่อยู่สำนักงาน : ค่ายกรมหลวงชุมพร ๒๕๐๙ ม.๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐